



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ ๕๓๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
และโครงการพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเพียงหน้าที่เดียว และให้มีการทบทวนคำสั่งนี้ ทุกสิ้นภาคเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ดร.ชวितย์ นาเพีย)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บัญชีแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ ๕๓๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลานบุตร	ที่ปรึกษาอธิการบดี	กรรมการ

๒. คณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ผศ.ดร.ประกาศิต อาณาภาพแสนยากร	อธิการบดี	ประธานและกรรมการ
๒	ผศ.ดร.สหัส พลนิล	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓	ดร.ชูวิทย์ นาเพีย	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔	ดร.เจษฎา ชาตรี	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕	ดร.วิมล หลักรณ์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖	ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง	คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๗	ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี	คณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๘	ดร.ภาค อามาตย์	คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๙	ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา	คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๐	นายสุรศักดิ์ จันทร์หา	คณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๑	ผศ.ดร.อาสนะ เขิดชู	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๒	ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๓	ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ประธานสาขา, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสำนัก, หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์	รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๒	นางนิตยา มณีนิล	รองคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๓	ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสาคร แก้วสมุทร	รองคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔	นายพรเทพ เจริญนท	รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๕	ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก	รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๖	นางสาวศิริกมล ประภาสพงษ์	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๗	นายเกษม เปนาละวัต	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๘	ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น	รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๙	ดร.เดชิต ศีรวงศ์เดชา	รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๐	นางสาวกนิษฐา อินธิชิต	ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๑	ผศ.ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์	ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๒	นางสาวชลธิชา ไรจนแสง	ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๓	นางสุภาพร อามาตย์	ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๑๔	นายโพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทกรณ	ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๕	นายสิทธิชัย บวชไธสง	ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๖	นางสาวปรารถนา มะลิไทย	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๗	นายกิตติชัย ชันทอง	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๘	ดร.อลงกต แผนสนธิ	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ

๑๙	นายทรงณ์ สิทธิศักดิ์	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒๐	นางสาวภาภรณ์ เหล่าพิสัย	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒๑	นายอิทธิพล รัตนมงคลทิพย์	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	กรรมการ
๒๒	นางสาวพิมพ์วิ ยามะเทวีน	ประธานสาขาวิชาการบัญชี	กรรมการ
๒๓	นายเกษม เปนาละวัต	ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง	กรรมการ
๒๔	ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์	ประธานสาขาวิชาการจัดการ	กรรมการ
๒๕	นางสาวลัทธกาญจน์ กุญแก้ว	ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กรรมการ
๒๖	นางสาวสุวิมล พิสุทธิมงคล	ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	กรรมการ
๒๗	นางสาวปาริฉัตร พงษ์คละ	ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	กรรมการ
๒๘	นางสาวทิพย์พร เพชรธาเวช	ประธานสาขาวิชาการตลาด	กรรมการ
๒๙	นายบูรณเชน สุขคุ้ม	ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓๐	นายจรรยา แซ่มชื่น	ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	กรรมการ
๓๑	นางสาวนลินี อัมพันธ์	ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	กรรมการ
๓๒	นางสาวพัฒนิตา นันทะกาล	ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	กรรมการ
๓๓	นางสาวสุเทวี คงคุณ	ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์	กรรมการ
๓๔	ดร.อลงกต แพนสนินท	ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	กรรมการ
๓๕	ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ บัวทอง	ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์	กรรมการ
๓๖	ดร.เจษฎา โพนแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ/หัวหน้างานบริการการศึกษา	กรรมการ
๓๗	นายอริชาติ บุญญศัย	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ประธานโปรแกรมภาษาไทย	กรรมการ
๓๘	ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ	กรรมการ
๓๙	นายบุญชู นามบุรี	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๔๐	นายจรัส โนนกอง	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้างานบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๔๑	นางอัญชลี สุวัฒน์ม	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๔๒	นางสุภาพร ชัยชนะธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๔๓	นางเพ็ญพักตร์ สมณฑา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๔๔	นางสาวณัชชาธิ์ กุลพิชัยจิรวุฒิ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๔๕	นางลำพึง บัวจันอัฐ	หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๖	รศ.จำเริญ อุ่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๔๗	นางสาวสรวิทย์ คำนวล	หัวหน้ากลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๔๘	นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๔๙	นางรัศมี ทองเกิด	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕๐	นางสาวณิรัตน์ ปราศจาก	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๕๑	นางนิลวรรณ จันทา	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๕๒	นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ	หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๕๓	นางพรทิภา พรหมมา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๕๔	นางบัวสอน พวงสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕๕	นางอริศราพัชร จักรบุตร	หัวหน้าหน่วยงานวิจัย	กรรมการ
๕๖	นายสะอาด ศิริโชติ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๕๗	นางชุตาลักษณ์ กิติราช	หัวหน้าฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ	กรรมการ
๕๘	นางสาวศรีสุดา จันท	หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
๕๙	นางประณีตศิลป์ ไตม	หัวหน้างานคลัง	กรรมการ
๖๐	นายณนทชัย อ่อนศรี	หัวหน้าฝ่ายเอกสารการพิมพ์	กรรมการ
๖๑	นายณฤชยา สมาน	หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๖๒	นางสาวลัดดาวัลย์ สมจิต	หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ

๖๓	นางสาวธัญชนก สีหะวงษ์	หัวหน้างานงบประมาณ กองนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๔	นายกิตติศักดิ์ ลิงคะเนย์	หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๖๕	นางสุภัทตรา อ่อนศรี	หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๖๖	นายธงชัย เดชแสง	หัวหน้าฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย	กรรมการ
๖๗	นางณัฐชญา สุฤทธิ์	หัวหน้างานหลักสูตร	กรรมการ
๖๘	นายชาติชาย ไตมร	หัวหน้างานออกแบบและวางผัง	กรรมการ

๔. คณะกรรมการปฏิบัติงาน

ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวภิญญาภัทร ไส้กระจ่าง	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๒	นางสาวณัจญา บุรณะ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๓	นางสาวภัศรศศิรี สารพันธ์ุ	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๔	นายวีระยุทธ มั่งคั่ง	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๕	นางสาวแพรวา เจริญทรัพย์	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๖	นางสาวนิดา วรรณทวี	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๗	นางสาวพรทิพย์ รัตนวงษ์	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๘	นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๙	นายอภิชาติ เพ็งตา	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๑๐	นางศิริวรรณ หัตถมา	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๑	นายจักรพันธ์ จันทร์พวง	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๒	นางสาวฉันทิพย์ ชวัญเย็น	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๓	นายสมจิตร เทพธานี	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๔	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สัมทาน	งานคลัง	กรรมการ
๑๕	นางดวงดาว สุขศรี	งานคลัง	กรรมการ
๑๖	นายอรุณพ สิงฆพรหม	งานคลัง	กรรมการ
๑๗	นางสาวปัทมาวดี จันทะแจ่ม	งานคลัง	กรรมการ
๑๘	นายณัฐวิทย์ จันทร์หอม	งานคลัง	กรรมการ
๑๙	นางสาวสุภัทรา ราศรี	งานคลัง	กรรมการ
๒๐	นางสาวชนากัด มูลกะกุล	งานคลัง	กรรมการ
๒๑	นางสาวรัชฎาพร จันทศรี	งานคลัง	กรรมการ
๒๒	นางสถินรตรา โนนกอง	งานคลัง	กรรมการ
๒๓	นางณัทวีดี ประมั่งคะตา	งานคลัง	กรรมการ
๒๔	นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย	งานคลัง	กรรมการ
๒๕	นายพัฒนากร เขตนิมิตร	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๖	นางสาวสุปราณี สมคะเน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๗	นางสาวจินตนา แสงแก้ว	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๘	นายคมกริช วงษ์โสภา	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๙	นางสาวจิตโสติสสุดา กฤษณสุวรรณ	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๓๐	นางสาวปริยาณัฐ สรรพศรี	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๑	นายสุชาติ ศรีชื่น	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๒	นางณัฐชญา สุฤทธิ์	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๓	นางสาวทริกา นัยเนตร	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๔	นายเทวา ชันติวงษ์	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ

๓๕	นางสาวอังคณา ลิ้มพงศธร	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๖	นางสาวศุภรา อ่อนศรี	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๗	นายสุวิทย์ คูหา	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๘	นางสุนีย์ หุยวัน	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓๙	นายอนุกุล เสียงหาวน	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๐	นายวัฒน์วรธรณ์ พิศรัมย์ย์	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๑	นางสาววัลลภา โสดา	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๒	นางสาววรรณิตา ดวงมณี	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๓	นายอภิวัฒน์ สุขเหลือง	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๔	นายพีรพัฒน์ แสงขาว	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๕	นายประกาศิต ซอสน์ทึยะ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๖	นายอนันต์ ธรรมคุณ	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๔๗	นายสินสมุทร บุญมา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๔๘	นายสรารัฐ จันทพา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๔๙	นายพงศธร มาตา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๐	นายคีตวัตร โชติก	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๑	นางสาววณัญญา สุพัฒน์	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๒	นางสาววิไลพร คำมาย	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๓	นางสาวลัดดาวัลย์ สมจิตร	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๔	นางสาวบุณฑริกการ บุญกันหา	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๕๕	นางสาวทนต์ดา นิธิเพ็งแจ่ม	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๕๖	นายชาญชัย ยาศรี	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๕๗	นางสาวสมพร เกียรติสุข	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๕๘	นางสาวมณัญญา นาคสิงห์ทอง	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๕๙	นายณัฐชัย พรหมไม้	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๐	นายถาวร แอนโก	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๑	นายโอภาส ศรีชื่น	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๒	นางปนิษฐา อนุพันธ์	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๓	นางสาวภัชชญาธิ์กร จารุदारากร	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๔	นางภรภัศสรณ์ โมทะจิตต์กุลธนต์	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๕	นางณททัย สงมัต	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๖	นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๗	นายอรุณ วรรณราช	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๖๘	นางสาวสุภาภรณ์ บุญศรี	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๖๙	นายรุ่งทิวา เนื่อนมา	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๐	นางสาวปวีรีศา แดงงาม	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๑	นางสาวนงนุช แสงพุกภัย	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๒	นายตรีเทพ ศรีสุข	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๓	นายทินกร กมล	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๔	นายจตุภัทร จิตโชติ	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๕	นายเอกฉกษณ์ สุรวีทย์	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๗๖	นางสาววรรณคณา ปุ้ยสูงเนิน	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๗๗	นายสันติภาพ รัตนวรรณ	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๗๘	นายวรรณณ์ เนินงาม	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ

๗๙	นางสาววิลาสินี อรรถศรี	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๐	นางอัจฉรา จันทา	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ

๕. คณะกรรมการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ผศ.ดร.อรธิตา ประสาร	รองประธานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๒	ผศ.ดร.สุภัทธร ทวีจันทร์	เลขานุการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๓	นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๔	นางอำพร ไรกลาง	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ

๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส	อาจารย์	กรรมการ
๒	ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร	อาจารย์	กรรมการ
๓	นางสาวจิรญา คำนึ่ง	โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	กรรมการ

๗. คณะกรรมการปฏิบัติงานในงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายยานพาหนะ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายอรชร อ่อนศรี	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๒	นายบุญยงค์ ไรกลาง	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๓	นายไพริน ปักษา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๔	นายสัณฐ์ประเสริฐ เสนาะ	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๕	นายณัฐภูธรนันท์ พัฒนพันธ์	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๖	นายสมาน สายสุนา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๗	นายไพโรจน์ ตากรวด	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๘	นายพรชัย สิมศรี	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ

๘. คณะกรรมการปฏิบัติงานในงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายอาคารสถานที่, ฝ่ายไฟฟ้า, ฝ่ายภูมิทัศน์)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายมัจฉา คุณด้วง	ฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๒	นายสมชัย สอนหมาก	ฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๓	นายจตุรงค์ ชิดลิน	ฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๔	นายบัณฑิต พรบุญ	ฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๕	นายสุรสิทธิ์ บุญทาทอง	ฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๖	นายสมพร แก้วสุวรรณ	ฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๗	นายณัฐกิตติ วีสมหมาย	ฝ่ายอาคารสถานที่/ไฟฟ้า	กรรมการ
๘	นายไพฑูล ทองบ่อ	ฝ่ายอาคารสถานที่/ไฟฟ้า	กรรมการ
๙	นายเสกสรร วรรณทวี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๐	นายสมจิตร คำภาษา	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๑	นายวิวัฒน์ เทพวงศ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๒	นายวิโรจน์ กลิ่นกุหลาบ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๓	นายมลตรี ศรีชาติ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๔	นายนิวัฒน์ พวงพลอย	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๕	นายเดชชนะ สุฤทธิ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ

๑๖	นายประคอง พรหมสิทธิ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๗	นายธีระพงศ์ ชุนศรี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๘	นายอิทธิกร สุมาลี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ

๙. กรรมการปฏิบัติงานกลุ่มแรงงาน (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายสุจินต์ บุญเสริม	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒	นายสรวิชัย มุ่งมาน	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓	นายธงชัย ชุนศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นายวิเชียร ไชยทิพย์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕	นายวีระพันธ์ บึงไกร	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๖	นายวิชัย ไชยวิเศษ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗	นายอ่อนสา ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘	นายสมาน คำศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๙	นายราชน ศรีเลิศ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐	นายอภิชาติ พรหมมา	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑	นายพิทักษ์ สุขสนิท	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒	นายพิชัย บุรินทร์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๓	นายเฉลิมพล ชุนศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔	นายบุญชัยน สายช่วย	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	นายสุนทร แก้วสุวรรณ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๖	นายฤกษ์ชัย นากอก	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗	นายพรชัย บุญรักษา	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	นายสมศักดิ์ ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๙	นายเสรี กิ่งเกษ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๐	นายโกสินทร์ เหลือมล้ำ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๑๐. กรรมการปฏิบัติงานกลุ่มแรงงาน (พนักงานรักษาความสะอาด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกิริมา สังขาว	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒	นางสวรรค์ สมมาลย์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓	นางทองวัน วรรณทวี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นางณัฐชดาภรณ์ คัดไฉ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕	นางบุญศรี ศรีโสดา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๖	นางพิกุล โสดาลี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗	นางทองพูน อร่ามเรือง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘	นางมาลี อุดหนุน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๙	นางอัมพร เลิศปัญญา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐	นางมลิตา มาพงษ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑	นางสาวสุพรรณ ชาริรินทร์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒	นางสมพร สบหลม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๓	นางพรวิภา ลินธรรณกุล	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔	นางศิริรัฐ เสนาะ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	นางท่านอง ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๑๖	นางสาวสุธีรา โสพิลา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗	นางเสงี่ยม สุริโย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	นางสาวธันยพร สิงวงษา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๙	นางสาวบัวลี แอนโก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๐	นางสาวสไลษา คำชาย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๑	นางปิยะนุช สวมหมาก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๒	นางสมรรัตน์ ทิมเอก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๓	นางราตรี วงศ์ละคร	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๔	นางมะลิวรรณ คำหล้า	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๕	นางเบญญาภา แก้วแดง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๖	นางพรทิพย์ เพ็ญสูงเนิน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๗	นางสม พรมเวียง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๘	นางจันทรา ดีอยู่	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๙	นางสาวเพ็ญ ทิมพัสสน์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๐	นางสาวศรีวิไลย์ คำมานพ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๑	นางสาวดาวรรณ เรืองดี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๒	นางสังวาลย์ สังข์ขาว	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๓	นางลาวาลย์ อนุพันธ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๔	นางสมหวัง สารพล	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๕	นางปราณี เจือจาม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๖	นางสาวประไพ สวมหมาก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๗	นางสำราญ ป້องกัน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๘	นางสาวบัวทอง พรหมพิราม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๙	นางสาวแก้วกาญจน์ สอนสนิท	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๐	นางสุบรรณา มโนราช	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๑	นางอัมพร บุญเสริม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๒	นางทองไฉ่ ประเทืองไทย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๓	นางอุตร แสนหล้า	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๔	นางสาวชุตติกาญจน์ มีกัญญา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๕	นางศรีทอง อิ่มเต็ม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๖	นางรำไพ บุญสาร	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ